

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.62 แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.55-30.65

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.62 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.64 แนวโน้มทรงตัว จากตลาด Risk-Off มีโอกาสแข็งค่าได้หากเฟดลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง คาดกรอบวันนี้ 30.55-30.65

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.62 บาท แข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในช่วงนี้เงินบาทซื้อขายในกรอบแคบ ประเด็นหลักอยู่ที่การลงทุนผสมกับสงครามการค้า หลังจากมีข่าวทางการสหรัฐหาทางลดการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐไปในจีน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงจะทำให้ตลาดเข้าสู่ภาวะ Risk Off เงินหยวนอ่อนค่า และเงินเยนแข็งค่า

*ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ ต้องจับตาไปที่ตลาดแรงงานของฝั่งสหรัฐ ถ้าชะลอตัวลงในเดือนนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีความจำเป็นที่จะต้อง ลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อหนุนเศรษฐกิจ และจะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงได้

*คาดการณ์ค่าเงินบาทวันนี้ ที่ระดับ 30.55-30.65 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบค่าเงินรายสัปดาห์ที่ 30.20-30.70 บาท/ดอลลาร์

*สำหรับสัปดาห์นี้ตลาดต้องเผชิญทั้งเรื่องการเมือง และตัวเลขเศรษฐกิจคละเคล้ากันไปโดยฝั่งสหรัฐฯ นักลงทุนต้องติดตามแนวโน้มการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสงครามการค้า และการถอดถอนประธานาธิบดี ซึ่งทั้งคู่มีโอกาสผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านฝั่งการค้าล้งล่าช้า ขณะเดียวกันตลาดก็จะปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ง่ายขึ้นมาก

*นอกจากนี้ข้อมูลเศรษฐกิจก็ดูไม่สดใสมากในสัปดาห์นี้ โดยในวันจันทร์ ทางการเงินจะรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Mfg. PMI) ที่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด แปลความได้ว่ากว่า 30% ของเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะถดถอย

*ในวันอังคาร ผลสำรวจความเชื่อมั่นภาวะธุรกิจโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (Tankan Survey) จะปรับตัวแย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองธุรกิจของผู้ผลิตขนาดใหญ่ในอนาคต ที่จะลดลงจากระดับ 7.0 จุด เหลือ 1.0 จุด ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ข้ามไปฝั่งสหรัฐในวันศุกร์ ตลาดจะจับตาไปที่รายงานตัวเลขตลาดแรงงาน แม้อยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-farm Payrolls) จะเพิ่มขึ้นราว 1.2 แสนราย ค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 0.3% และการว่างงานอยู่ที่ระดับ 3.7% แต่เชื่อว่าตลาดก็จะไม่คลายความกังวลกับขนาดของเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับพิษสงครามการค้าเต็มรูปแบบในปลายไตรมาส 4

*ส่วนในฝั่งไทยกระทรวงพาณิชย์จะรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในวันอังคารนี้ คาดว่าจะร่วงต่อเนื่องแตะระดับ 0.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากระดับ 0.52% ในเดือนสิงหาคม ด้วยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ลดลงราว 20% จากปีก่อนหน้า

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.17 วันศุกร์ 99.18

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,783.81 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 296.33 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐวันนี้ระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.626 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้